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Alþingi

Ég, Guðbjörg R. lóhannesdóttir, geri alvarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæðin í 
Reykjanesfólkvangi verði sett 1 nýtingarflokk Rammaáætlunar og tel að þessi svæði ættu 
frekar heima í verndarflokki. Reykjanesið býr yfir einstakri náttúru x túnfæti 
höfuðborgarbúa og Suðurnesja og verður sífellt vinsælla ferðamannasvæði. Slíkt svæði í 
nálægð við alþjóðaflugvöllinn getur orðið gullkista í ferðaþjönustu, auk þess sem það er 
mikilvægur hluti af lífsgæðum þeirra sem búa á svæðinu. Til lengri tíma litið er hægt að 
græða mun meira á Reykjanesinu sem Eldfjallagarði heldur en sem orkuvinnslusvæðij bæði 
fjárhagslega og samfélagslega. 
virðingarfyllst,
Guðbjörg R. aóhannesdóttir
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